



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสรรพสามิต สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี ๑ โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๕๖๐๐ ต่อ ๕๒๑๓๗
ที่ กค ๐๖๑๕/ว ๑๕๐๕ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดวงเงินประกันค่าภาษี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ -- ๑๐ สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ และสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกพื้นที่สาขา

ตามที่กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ให้วางหลักประกันเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรขององค์การรัฐบาล หนังสือค้ำประกันธนาคาร โฉนดที่ดินหรือวางหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่นที่อธิบดีเห็นชอบ เป็นประกันค่าภาษีสำหรับสินค้าที่จะนำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี การกำหนดวงเงินประกันค่าภาษี ให้คิดเฉลี่ยจากยอดค่าภาษีในระยะเวลา ๖ เดือนที่ล่วงมาแล้ว และให้มีกำหนดเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่สรรพสามิตพื้นที่อนุมัติ นั้น

เพื่อให้การวางหลักประกันค่าภาษีเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามข้อ ๓ แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจาก โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ อธิบดีจึงสั่งเปลี่ยนแปลงวงเงินหลักประกันค่าภาษีสำหรับเครื่องตีประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก และหัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องตีพร้อมตีเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก วงเงินประกันค่าภาษีจำนวนร้อยละ ๑๐ ของยอดค่าภาษีเฉลี่ยในระยะเวลา ๖ เดือนที่ล่วงมาแล้ว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

สรวล

(นางสาวสุจิตรา เลหาหวัดเนกัญญา)
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บภาษี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต

โปร่งใส ชื่อสัตย์ มีมาตรฐาน
กรมสรรพสามิต

เขียนแล้ว

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐

๗๑๖๓